

ภาคผนวก ข



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันพระปกเกล้า และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อเป็นหลักฐานความร่วมมือระหว่างทั้งห้าฝ่าย ในการร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน และตามกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น ตกลงให้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ สถาบันพระปกเกล้า เป็นที่ปรึกษา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสงจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านต่างๆ ภายใต้กรอบอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย

อำเภอทุ่งสง ในฐานะหน่วยราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม และสนับสนุน ประสานการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเชื่อมต่อกับหน่วยงานระดับจังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม ทั้งในด้านการจัดทำแผนและงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่สนับสนุนและประสานการพัฒนาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ในเขตจังหวัด

สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะสถาบันวิชาการที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่นเป็นที่ประจักษ์ ตกลงเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสง ในด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริมหลักเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะสถาบันวิชาการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ประจักษ์ ตกลงเป็นที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอทุ่งสงในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมือง ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบความร่วมมือในเบื้องต้นระหว่างทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่ความร่วมมือและการเจรจาในรายละเอียดต่อไป โดยทุกฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินงานและรับผลประโยชน์จากการดำเนินงาน

บันทึกฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐาน หากจะมีการปรับปรุงและแก้ไข ต้องตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร บัดนี้ ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงนามต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างถือไว้คนละฉบับ

